
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 
วันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา 
 

ผู้มาประชุม 
           ๑.  นายอภิบาล ดวงใจ             ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา 
           ๒.  นายบุญเย็น พิมพ์ภาวะ          รองประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา 
          ๓.  นายสุพจน์  จันทองไสย        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  เขต  ๑ 
           ๔.  นายสวสัดิ์  ดวงใจ                 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  เขต  1  
           5.  นายมงคลชัย มันตาพันธุ์               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  เขต  ๑ 
            6.  นายธีระพงศ์  ปาละสิทธิ์               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  เขต  1 
           7.  นายสง่า  สุดแสง                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  เขต  ๒ 
            8.  นายธีระวัฒน ์สาระบุตร           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  เขต  ๒ 
            9.  นายวิลัย  จะดันพงษ์                   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  เขต  ๒ 
            ๑0. นายสนอง  สินอยู่                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  เขต  ๒ 
            ๑1. นายทองใส  สุมาลัย                      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา เขต   ๒  
           ๑2. นายไกรทอง  นามกาสา    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา 
 
ผู้ลาประชุม     

1. นายศุภชัย  กาละรัตน์            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  เขต  1 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
                    1.  ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต          นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 
           2.  นายสิริกร  เนื่องจากจันทร์              รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา 
           3.  นายสุทัศน์  นามเสน            รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา 
           4.  นายสวัสดิ์  อินทวงค์              ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพันนา 
                    5.  นายสะเทียน  ใจปัดชา                     เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลพันนา 
 

ผู้มาประชุม                     ๑2     คน 
ผู้ลาประชุม                      1      คน 
ผู้ขาดประชุม                     -      คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม                5      คน 
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เริ่มประชุม                        เวลา    ๐๙.3๐  น. 

นายไกรทอง  นามกาสา            เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
เลขานุการสภาฯ                      ประชุมทุกท่าน  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา ได้มาลงชื่อเข้าร่วม 
                                          ประชุม 11  ท่าน นายศุภชัย  กาละรัตน์  ขอลาเพ่ือไปเลือกตัวแทนสมาชิก 
                                          สภาระดับอ าเภอ ซึ่งครบองค์ประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                                          ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554 จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดเทียนธูปบูชา 
พระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑                   - เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                 1.  เรื่องโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาชายแดนใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
ประธานสภาฯ                         ได้จัดโครงการอบรม  “อ านาจบทบาท หน้าที่ในการประชุมสภาท้องถิ่น 
                                         ของประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร  สมาชิกสภาฯ และบุคลากรท้องถิ่นภายใต้ 
                                         ข้อกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  เพ่ือความ 
    ปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการกระท าผิดเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด”      
                                          ก าหนดจัดฝึกอบรมระหว่าง วันที่  9 - 11 ธันวาคม  2564  ณ โรงแรม 
              พีซี  แกรนด์  พาเลซ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมได้แก่ 

1) นายอภิบาล  ดวงใจ ประธานสภาฯ  2.  นายทองใส  สุมาลัย สมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลพันนา เขต 2  

                    2. เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน  และการให้ความ 
                   ช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  ประจ าปีการศึกษา 

2565  ระดับประถมศึกษา  จ านวน  12  ทุน ๆ ละ 1,000  บาท 
                   ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  12  ทุน ๆ ละ 2,000 บาท คุณสมบัติของ 

ผู้รับทุน  ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพันนาเป็นระยะเวลา 
                   ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสและก าลังศึกษา 
                  ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ผู้สนใจขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 
                   15  ธันวาคม  2564 ณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพันนา  รายละเอียด 
  เพ่ิมเติมได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศประชาสัมพันธ์แล้ว           
  

ระเบียบวาระท่ี 2                 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา สมัยสามัญ  
                                      สมัยที่ 3/2564  ครั้งที่ 1  เมื่อวันศุกร์ที่  29 ตุลาคม  2564 

นายอภิบาล  ดวงใจ             รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา สมัยสามัญ สมัยที่  
ประธานสภาฯ                    3/2564  ครั้งที่ 1  เมื่อวันศุกร์ที่  29 ตุลาคม  2564 ได้ส่งให้สมาชิก 
                                      ทุกท่านแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
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                                 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกฯ ท่านใด 
                                      เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ได้โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                       ๑๐ เสียง (ประธานงดออกเสียง) รับรองรายงานการ 
                                      ประชุมสภาฯ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  3               เรื่องเพื่อพิจารณา 
                                      3.1  เรื่อง  ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล (โครงการขุดลอก 
                                     ล าห้วยยาม) 
นายอภิบาล  ดวงใจ             เรื่อง  ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล (โครงการขุดลอกล าห้วยยาม) 
ประธานสภาฯ                    หมู่ที่ 10 ต าบลแวง  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
                                      และพิจารณาตามระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นายไกรทอง  นามกาสา        เรียนประธานสภาฯ  ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ  ตามท่ีเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ                  ต าบลดอนเขือง  ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร 
                                      ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
                                      โครงการขุดลอกล าห้วยยาม หมู่ที่ 10 ต าบลแวง ขนาดกว้าง  20 - 30 เมตร   
                                      ยาว 2,230 เมตร  ลึกเฉลี่ย  4 เมตร  ซึ่งแนวเขตพ้ืนที่ของล าห้วยที่ 
    ด าเนินการโครงการบางส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลพันนา 

เพ่ือให้การด าเนินโครงการส าเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์  ที่ก าหนดไว้   
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านน้ าอุปโภคบริโภค   

                                      และน้ าเพ่ือการเกษตร  เทศบาลต าบลดอนเขือง  จึงขออนุญาตด าเนินการ 
                                      นอกเขตพ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบจากเทศบาลต าบลพันนา พ้ืนที่ขุดลอกจะอยู่บริเวณ 
                                      บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4  ไปเชื่อมกับบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่  8  ต าบลพันนา   

อ าเภอ สว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 
                                                 ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

1. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 
ที่ 14)  พ.ศ. 2562 มาตรา  57 ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ  
(๑) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ด าเนิน 

ตามอ านาจ หน้าที่อยู่ภายในเขตของตน  
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล  

สภาจังหวัด หรือ สภาต าบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ  
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดในการอนุมัติให้เทศบาลท ากิจการนอกเขต  ตามค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทย  ที่ 961/2534  สั่ง ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2534 
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นายอภิบาล  ดวงใจ             ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ประธานสภาฯ                    ครับ  ขอเชิญครับ  ขอเชิญนายธีระวัฒน์  สาระบุตร สมาชิกสภาเทศบาล 
                                      ต าบลพันนา  เขต 2 
นายธีระวัฒน์  สาระบุตร       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายธีระวัฒน์  สาระบุตร   
สมาชิกสภาฯ เขต 2             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา เขต 2  ตามท่ีเทศบาลต าบลดอนเขือง  
                                      ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                      โครงการขุดลอกล าห้วยยาม  ซึ่งบริเวณขุดลอกส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาล 
                                      ต าบลพันนา บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 กับบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 ประชากร 
    ส่วนใหญ่เป็นคนต าบลแวง  แต่มีที่นาอยู่ในเขตต าบลพันนา หลังจาก 
                                      ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วประชาชนส่วนใหญ่ก็จะปลูกมะเขือเทศ 
                                      ปลูกข้าวนาปลัง ปลูกผัก สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ แต่ปัญหา 
                                      คือ  บางปีน้ ามีไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร ซึ่งเทศบาลต าบลดอนเขือง 
                                      ได้จัดท าโครงการขุดลอกล าห้วยยาม ขนาดกว้าง 20-30 เมตร  
                                      ยาว  2,230 เมตร ลึกเฉลี่ย  4 เมตร ผมว่าจะสามารถเก็บกักน้ าไว้เพ่ือ 
                                      การ อุปโภค - บริโภค และเพ่ือการเกษตรได้อย่างพอเพียง ซึ่งเป็นผลดี 
                                      ของประชาชนทั้งสองต าบลครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ             ขอบคุณท่านธีระวัฒน์ สาระบุตร มากครับ  มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ                    อีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม                           ไม่มี 
นายอภิบาล  ดวงใจ             เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมสภาให้ความ 
ประธานสภาฯ                    ยินยอมให้เทศบาลต าบลดอนเขืองท ากิจการนอกเขตหรือไม่ 
นายไกรทอง  นามกาสา        มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม ครบองค์ประชุมครับ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิบาล  ดวงใจ             ผมขอมติที่ประชุมสภาให้ความยินยอมให้เทศบาลต าบลดอนเขือง 
ประธานสภาฯ                    ท ากิจการนอกเขตได้โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                      ให้ความยินยอมจ านวน     10  เสียง 
                                      ไม่ยินยอม       จ านวน     0    เสียง 
                                      งดออกเสียง    จ านวน     1    เสียง 

                                      3.2  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                      พ.ศ. 2565 
นายอภิบาล  ดวงใจ             ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดต่อ ที่ประชุมสภา 
ประธานสภาฯ                   เทศบาล ครับ 
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ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ทุกท่าน  ด้วย 
นายกเทศมนตรี                  เทศบาลต าบลพันนา มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณ 
                                      รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖5 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดหา  
                                      ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ  
                                      เทศบาลต าบลพันนา  

                หลักการ 
                                       ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท 
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน  จ านวน 8 เครื่อง  
เป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) แต่มิได้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงจ าเป็นต้องขอ 
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ต่อสภาเทศบาลต าบลพันนา ดังนี้ 

                                      โอนเพิ่ม 
                                      ส านักปลัด 
                                      ด้านบริหารงานทั่วไป 
                                     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                                      งานบริหารทั่วไป 
                                      งบลงทุน 
                                     ค่าครุภัณฑ์ 
                                     ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                     ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน จ านวน  8  เครื่อง 
                                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน จ านวน  8 เครื่อง  โดยมีรายละเอียด 
                                     ดังนี้ 

1. มีขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า  48 นิ้ว 
2. สวิตซ์ควบคุมแรงลมไม่น้อยกว่า 3  ระดับ 
3. ก าลังไฟฟ้า  80 วัตต์ 

                                      โอนเพิ่ม 6,000 บาท  (รายการใหม่)  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 
                                      ทั่วไป  (00100)  งานบริหารทั่วไป (00110)  (ส านักปลัด) 
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                                      โอนลด 
                                      ส านักปลัด 
                                      ด้านบริหารงานทั่วไป 
                                      แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                                      งานบริหารทั่วไป 
                                     งบด าเนินการ 
                                      ค่าใช้สอย 
                                      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
                                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

- ค่ารับวารสาร  ส าหรับจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกวารสารและหนังสือทาง
วิชาการ  ค่าจ้างเหมาบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ วารสารอื่นๆ ที่จ าเป็น  
ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาท าวารสารของเทศบาล 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น  
ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมสัญญาเช่าที่ดิน ฯลฯ 

- ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ  
ฯลฯ  เป็นต้น 

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา  
โฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  เป็นต้น 

- ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ต่าง ๆ  ในเขตเทศบาล  ค่าจ้างเหมาจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  จานรับสัญญาณดาวเทียมหรืเคเบิลทีวี  ค่าจ้าง
เหมาพนักงานผลิตน้ าประปา ฯลฯ เป็นต้น 

- ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาต่าง ๆ ฯลฯ 
งบประมาณท่ีตั้งไว้  236,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  152,033 บาท  
โอนลด 6,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป (00100) งานบริหารทั่วไป (00110)  (ส านักปลัด)  รวมโอนลด  
6,000  บาท  

เหตุผล 
ด้วยเทศบาลต าบลพันนา  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์  ในหมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
เพ่ือให้มีพัดลมให้เพียงพอต่อการบริการประชาชนส าหรับใช้ในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงมี
ความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอ
ได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนาพิจารณาต่อไป จึงเรียน
มาเพ่ือโปรดพิจารณา  ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

นายอภิบาล  ดวงใจ                  นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของ 
                                          ส านักปลัดเทศบาล ไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมใน  
                                        ญัตตินี้ หรือไม่ครับ (ไม่มี) 
                                        เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพ่ิมเติม ก่อนที่จะลงมติผมขอให้เลขานุการสภา  
                                         ตรวจสอบจ านวนสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมครับ 
นายไกรทอง  นามกาสา           สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 11 ท่าน (รวมประธานสภาฯ)  
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายอภิบาล  ดวงใจ               ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงิน  
ประธานสภาเทศบาล                งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น 
                                         รายการใหม่ ของส านักปลัดเทศบาล โปรดยกมือขึ้นครับ  
นายไกรทอง  นามกาสา           สมาชิก อนุมัติ 11 เสียงครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายอภิบาล  ดวงใจ              สมาชิกท่านใดเห็นว่าไม่สมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของ 
                                       ส านักปลัดเทศบาล โปรดยกมือขึ้นครับ 
นายไกรทอง  นามกาสา             สมาชิกเห็นว่าไม่สมควรอนุมัติ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม                             อนุมัติ        10  เสียง  
                                            ไม่อนุมัติ       -   เสียง  
                                            งดออกเสียง   1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  4                     เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน ส.ท.  
ประธานสภาฯ                       ธีระวัฒน์  สาระบุตร ครับ 
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นายธีระวัฒน์  สาระบุตร          กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ                       กระผมนายธีระวัฒน์  สาระบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  
                                       เขต 2 ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
                                         ระบบโซล่าเซล ที่นายกเทศมนตรีไปติดตั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ 
                                          ประชาชนนั้นผมเห็นว่าเป็นประโยชน์มาก แต่ไฟจะสว่างมากตอนที่มี 
                                         คนขับรถผ่านหรือเดินผ่าน ถ้าไม่มีคนเดินผ่านหรือขับรถผ่านไฟฟ้า 
                                         จะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ ขอให้ท่านนายกได้พิจารณาแก้ไขให้สว่างกว่า 
                                          นี้จะได้ไหมครับ  
นายสนอง  สินอยู่                   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ                        กระผมนายสนอง  สินอยู่  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา เขต 2  
                                         ขอเรียนถามท่านประธานฯ ผ่านไปยังนายกเทศมนตรี มีอยู่ 4 เรื่อง  
                                        เรื่องท่ีหนึ่ง  เรื่องการซื้อที่ดินทิ้งขยะตอนนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 
                                         เรื่องท่ีสอง  เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านถ่อนท าไมการไฟฟ้า 
                                        มาปักเสาไฟแล้วไปไม่ถึงบริเวณท่ีออกมาส ารวจ ชาวบ้านฝากถาม 
                                         มาครับ  เรื่องท่ีสาม  เรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านถ่อน –  

หนองหอยคัน ท าไมผู้รับจ้างก่อสร้างถนนเลยจุดที่แจ้งไว้กับชาวบ้านครับ 
                                     เรื่องท่ีสี่  เรื่องการก่อสร้างถังน้ าใสของบ้านถ่อน ตอนนี้ผู้รับจ้าง 
                                       ไม่เข้าท างานมานานแล้วครับ และสร้างยังไม่เสร็จเลย ชาวบ้านเสีย 
                                        ผลประโยชน์ จะด าเนินการอย่างไร 
นายอภิบาล  ดวงใจ                ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบข้อซักถามของท่าน สท.ธีระวัฒน์
ประธานสภาฯ                       ก่อนและของ สท.สนอง ครับขอเชิญครับ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต            ผมขออนุญาตตอบประเด็นของท่าน สท.ธีระวัฒน์ครับ  ขอบคุณ 
นายกเทศมนตรี                   ท่านสท. ครับที่ได้ตรวจสอบช่วยกัน  ไฟฟ้าส่องสว่างที่ผมให้ช่างไป 
                                     ติดเป็นระบบไฟฟ้าโซล่าเซล ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นการทดลองก่อน 
                                         จ านวน 5 จุด เพราะไม่ต้องอุดหนุนให้กับการไฟฟ้า ท าเรื่องขยายสายดับ 
                                        ก็ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร แต่ใช้ระบบนี้ราคาถูกตัวละสองพัน 

กว่าบาท แต่ก็มีปัญหาเหมือนกับท่านพูดครับ จะสว่างมากตอนคนเดินผ่าน 
                                         เพราะเป็นระบบเซนเซอร์ เพ่ือประหยัดไฟฟ้า  ผมจะเอาไปพิจารณา 
                                         แก้ไขอีกทีนะครับ  ต่อไปตอบข้อซักถามของท่านสท. สนอง  สินอยู่ 
                                        เรื่องท่ีหนึ่ง เรื่องการซื้อที่ดินทิ้งขยะตอนนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วตอนนี้ 
                                         ผมได้ท าหนังสือไปยังส านักงานที่ดินแล้ว เพื่อขอทราบราคาประเมินที่ดิน 
                                         และราคาซื้อขายที่ดินข้างเคียง จ านวน 3 ราย และส านักงานที่ดินก็ได้ 
                                          ตอบหนังสือมาแล้ว ซึ่งราคาประเมินที่ดินตกอยู่ตารางวาละ 150 บาท 
                                         ต่อไปคณะกรรมการก าหนดราคากลางก็จะมาก าหนดราคากลางของที่ดิน 
                                        ที่จะซื้อ และคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษก็จะด าเนินการพิจารณา 
                                         ประกาศให้ผู้ที่จะขายที่ดินมาเสนอราคาต่อไป 
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                                          เรื่องท่ีสอง  เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านถ่อน ท าไมการไฟฟ้า 
                                        มาปักเสาไฟแล้วไปไม่ถึงบริเวณท่ีออกมาส ารวจ เรื่องนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
                                        เป็นผู้ประมาณการและส ารวจ ทางเทศบาลแจ้งเพียงว่าเรามีงบประมาณ 
                                        เท่าไหร่ ไฟฟ้าแจ้งประมาณการมาทางเทศบาลก็จ่ายเงินอุดหนุนให้กับ 
                                        การไฟฟ้าไปด าเนินการครับ ผมจะให้รองสิริกรไปสอบถามการไฟฟ้าอีกครั้ง 
    หนึ่งครับ  เรื่องท่ีสาม  เรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านถ่อน-หนอง 
                                        หอยคัน ท าไมผู้รับจ้างก่อสร้างถนนเลยจุดที่แจ้งไว้กับชาวบ้าน กองช่างน่าจะ 
                                        ส ารวจผิดพลาดแต่ก็ไม่เป็นไรครับ เพราะชาวบ้านได้ประโยชน์  เรื่องท่ีสี่      
                                       เรื่องการก่อสร้างถังน้ าใสของบ้านถ่อน ผู้รับจ้างไม่มาท างานต่อให้เสร็จ 
                                        ผมได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและช่างควบคุมจะด าเนินการ 
    อย่างไรกับผู้รับจ้าง จะแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานหรืออย่างไรก็ขอให้รีบด าเนินการ 
                                        และรายงานให้ผมทราบด้วย ผมจะเร่งติดตามให้ครับ   
นายอภิบาล  ดวงใจ                 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญ  
ประธานสภาฯ                  ท่านสง่า  สุดแสง ครับ                                              
นายสง่า  สุดแสง                    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมมีเรียนสอบถามท่านนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาฯ                         3 เรื่องครับ  เรื่องแรก เรื่องโครงการที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอขอรับ 
                                        การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี พ.ศ. 2566 นั้นมี 
                                       โครงการอะไรบ้าง  เรื่องที่สอง  เรื่องถนนไปวัดป่าหนองปลาเข็ง 
                                      ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาล าบากมาก ขอให้นายกเทศมนตรีได้พิจารณา 
                                      เอาหินลูกรังไปลงให้ด้วยครับ เรื่องท่ีสาม  เรื่องการตัดต้นไม้ข้างถนน 
                                        เสนอให้เทศบาลพิจารณาตัดเพราะกีดขวางทางจราจรและท าให้ถนนช ารุด 
                                   เสียหายด้วย 
นายอภิบาล  ดวงใจ            ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต          ขอบคุณครับ  เรื่องแรก เรื่องโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
นายกเทศมนตรี                    ปี 2566 ผมได้จัดท าโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี              
                                          2566 จ านวน  14 โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหอยคัน -
ตลาดยางบ้านหนองไผ่ยาว กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ          
736,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพันนาใต้ - เหล่า
เฒ่าเมี่ยง กว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 903,000 บาท 
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดภูมิพนาราม -  
สร้างโจด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,555 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 6,405,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพันนาใต้ - บ้าน
ค าตานา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 4,855,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ยาว-
ต าบลวัฒนา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 2,857,000 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ยาว - สี่แยก
วัฒนาดงพระเจ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 4,000  เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ9,943,000 บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน – หนอง 
หอยคัน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,360 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 5,968,000 บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาเข็ง
บ้านนายกาญ ทุมวงค์ สี่แยกหนองปลาเข็ง - บ้านงิ้ว กว้าง 4 เมตร 
ยาว 410 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
งบประมาณ 1,036,000 บาท 

9. ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถ่อน - วัดศรี
บุญเรือง ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,055 เมตร หนา 
0.15 เมตร งบประมาณ 1,253,000 บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพันนาใต้        
บึงค าอ้อ – โรงน้ าดื่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 408 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 1,269,000 บาท 

11. ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านงิ้ว-เทศบาล
ต าบลดอนเขือง ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 825 เมตร 
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 980,000 บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพันนาใต้  –      
บ้านพันนานคร กว้าง 4 เมตร ยาว 3,450 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 8,446,000 บาท 
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13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพุฒาราม– ป่าช้า
เหล่าเฒ่าเมี่ยง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 5,020,000 บาท 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ยาว – 
บ้านค าตานา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,510 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 3,818,000 บาท 

15. โครงการจัดซื้อรถขยะ งบประมาณ  2,400,000 บาท 
เรื่องท่ีสองกับเรื่องที่สามผมกับทีมบริหารจะได้ปรึกษาหารือกันและจะลงพ้ืนที่
ดูอีกทีครับ  ขอบคุณครับ 

นายมงคลชัย   มันตาพันธ์         เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายมงคลชัย  มันตาพันธ์  
 สมาชิกสภาฯ                      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  เขต 1  ขอเรียนถามท่านนายกฯ  เรื่อง 
                                       การใช้รถกู้ชีพกู้ภัย ว่ามีหลักเกณฑ์การใช้อย่างไรบ้างครับ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต         เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอชี้แจงเรื่องการใช้รถกู้ชีพกู้ภัยของ 
นายกเทศมนตรี                     เทศบาลต าบลพันนา  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทาง 
                                        ปฏิบัติเรื่องการด าเนินการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                        ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ซึ่งก าหนดไว้ว่า   
                                        “ผู้ป่วยฉุกเฉิน”หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วย 

กระทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการด ารงชีวิต  หรือการท างานของอวัยวะ 
ส าคัญต้องได้รับการบ าบัดรักษาอย่างทันท่วงที  ดังนั้นรถฉุกเฉินของ 

                                        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยที่ฉุกเฉิน 
    จริง ๆ เท่านั้น  น ารถฉุกเฉินไปส่งผู้ป่วยฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแล้วก็ถือว่า 
                                        เสร็จสิ้นภารกิจ  แต่จะไปรับผู้ป่วยอยู่พักรักษาตัวจนหายป่วยรับกลับบ้าน 
                                        จะกระท าไม่ได้  ในกรณีบ้านค าตานาได้ประสานขอรถฉุกเฉินมาเพ่ือไปรับ 
    ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือเป็นผู้ป่วยที่ยากไร้ 
                                         ต้องมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                                        ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ 
                                        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ได้  ผมก็ได้พิจารณาหาทางช่วยเหลือ 
                                         ผู้ป่วยรายดังกล่าว โดยผมประสานกับรถมูลนิธิไปรับแทน โดยผมออกค่าใช้จ่าย 
                                       ให้กับทางมูลนิธิสว่างธรรมสถาน   
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นายอภิบาล  ดวงใจ                ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่
ประธานสภาฯ                        ครับ  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอบคุณ  
                                         ผู้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ในวันนี้   ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
เลิกประชุม   เวลา 13.30 น. 
  
         
                                                      (ลงชื่อ)    ไกรทอง   นามกาสา   ผู้บันทึกการประชุม 
                (นายไกรทอง   นามกาสา) 
           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว 
 

                                  (ลงชื่อ)       สง่า  สุดแสง   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                         (นายสง่า  สุดแสง) 
 

(ลงชื่อ)       ธีระวัฒน์   สาระบุตร     กรรมการ               ,  (ลงชื่อ)  วิลัย    จะดันพงษ์    กรรมการฯ 
        (นายธีระวัฒน์   สาระบุตร)                                              (นายวิลัย    จะดันพงษ์) 
 
 
 
(ลงชื่อ)  สนอง   สินอยู่        กรรมการฯ              ,          ( ลงชื่อ)   สุพจน์   จันทองไสย      กรรมการฯ 
            (นายสนอง   สินอยู่)                                               (นายสุพจน์   จันทองไสย) 
 
 
 (ลงชื่อ)  สวัสดิ์   ดวงใจ     กรรมการฯ              ,            (ลงชื่อ)  มงคลชัย   มันตาพันธ์ กรรมการ 
           (นายสวัสดิ ์  ดวงใจ)                                        (นายมงคลชัย   มันตาพันธ์) 
 
 
สภาเทศบาลต าบลพันนา  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนาแล้ว 
                                                                       
                                            (ลงชื่อ)  อภิบาล   ดวงใจ                      

(นายอภิบาล   ดวงใจ) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา 


